

บทที่ 7

การวิเคราะห์เนื้อหาข่าวโสเภณีเด็ก หนังสือพิมพ์มติชน

ในบทนี้ ผู้วิจัยต้องการวิเคราะห์เนื้อหาข่าวโสเภณีเด็กที่เสนอผ่านทางหนังสือพิมพ์มติชน ในช่วงตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2535 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2537 ซึ่งเป็นช่วงที่รัฐบาลผสมนำโดยนายชวน หลีกภัย ได้ประกาศนโยบายป้องกันและปราบปรามโสเภณีเด็ก โดยเลือกศึกษาเฉพาะ ข่าว บทรายงาน บทบรรณาธิการ บทความ และคอลัมน์ประจำ

ผู้วิจัยจะทำการแยกวิเคราะห์ออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่

1. จำแนกประเภทของเนื้อหาข่าวโสเภณีเด็ก โดยจะแยกศึกษาประเภทของเนื้อหาที่นำเสนอข่าวโสเภณีเด็ก ได้แก่ ข่าว บทรายงาน บทบรรณาธิการ บทความ และคอลัมน์ประจำ
2. จำแนกสาระที่หนังสือพิมพ์นำเสนอ โดยศึกษาว่าสาระของเนื้อหาข่าวที่นำเสนอ นั้นครอบคลุมประเด็นด้านใดของปัญหาบ้าง ได้แก่ แนวคิดสภาพของปัญหา สาเหตุและปัจจัย วิธีการป้องกันและแก้ไข และผลกระทบที่ตามมา
3. จำแนกตามผู้ตกเป็นข่าวและแหล่งข่าว โดยศึกษาว่าใครเป็นผู้ตกเป็นข่าว ใครเป็นผู้ให้ข่าว พุดอะไรและพุดอย่างไร

ในการศึกษาวิเคราะห์ประเภทของเนื้อหาข่าวโสเภณีเด็ก ผู้วิจัยได้เลือกศึกษาโดยแยกประเภทของเนื้อหาที่นำเสนอข่าวโสเภณีเด็ก ได้ข่าว บทรายงาน บทบรรณาธิการ บทความ และคอลัมน์ประจำของหนังสือพิมพ์มติชน จำนวน 63 ชิ้น โดยจำแนกตามรูปแบบที่นำเสนอตั้งตาราง

ตารางแสดงประเภทของเนื้อหาข่าวโสภณเด็ก
หนังสือพิมพ์มติชน ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2535 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2537

ประเภทของรูปแบบ	จำนวน (ชิ้น)
ข่าว	44
บทรายงาน	6
บทบรรณาธิการ	1
บทความ	10
คอลัมน์ประจำ	2
รวม	63

ในการจำแนกเนื้อหาข่าวโสภณเด็กตามสาระที่นำเสนอ และแหล่งข่าวของสื่อมวลชนนั้น ผู้วิจัยได้นำเสนอในรูปแบบของตาราง ซึ่งในตารางนั้นจะประกอบไปด้วย รูปแบบข่าว การพาดหัวข่าว สาระที่นำเสนอ แนวทางในการแก้ไข ผู้ที่ตกเป็นข่าวและแหล่งข่าว ซึ่งจะแยกวิเคราะห์ในแต่ละประเด็น ดังนี้

- วิเคราะห์ตามสาระที่นำเสนอ
- วิเคราะห์ผู้ที่ตกเป็นข่าวและแหล่งข่าว

เนื้อหาประเภทข่าว

จากจำนวนข่าวทั้งหมด 44 ชิ้น ได้แสดงการจำแนกข้อมูลของเนื้อหาที่เป็นข่าวไว้ในตาราง ดังนี้

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางการจำแนกข่าวโสเภณีเด็กของหนังสือพิมพ์มติชน

วัน/เดือน/ปี	พาดหัว	สาระที่น่าสนใจ	วิธีแก้ไขปัญหา	ผู้ตกเป็นข่าว	แหล่งข่าว
11 พ.ย. 35	เสนอทางแก้โสเภณีเด็ก "แนะออกม.ให้เด็กต่อ ม.1	-รัฐบาลออกกฎหมายคุ้มครองสิทธิเด็กได้ เรียนต่อมัธยม ทำให้พ่อแม่ไม่มีสิทธิ์ห้ามได้ แต่การออกกฎหมายนี้ ทางร.ร.จะต้องจัดการ ศึกษาแบบให้เปล่าและให้เด็กสามารถหาราย ได้ระหว่างเรียนด้วย ซึ่งนอกจากจะแก้ปัญหา โสเภณีเด็กได้แล้ว ปัญหาเด็กในโรงงานนรกก็ จะหมดไปด้วย	-ออกกฎหมายคุ้มครองให้เด็กได้เรียนต่อ	-รัฐบาล -พ่อแม่ -เด็กในระยะเสี่ยง	-นายศิริศักดิ์ เขตตา- นุรักษ์ ครูใหญ่โรงเรียน พุทธเกษตร
18 พ.ย. 35	"สทท.ต้นตุงศูนย์ข้อมูล แก้ปัญหาโสเภณีเด็ก (สมาคมครูประถมศึกษา แห่งประเทศไทย)	-สทท. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลเพื่อร่วมงานกับทาง ราชการและเอกชน แก้ไขปัญหาโสเภณีเด็ก และเห็นว่า สาเหตุของปัญหาคือเด็กเหล่านี้ ต้องอพยพออกจากท้องถิ่นในวัยยังน้อย มา ขายแรงงานและเป็นโสเภณีเพื่อหารายได้	-ขยายการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สูงขึ้น และมีความพร้อมในเรื่องอาหารให้เด็ก ด้วย -ขยายการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี -ควรมีการลงโทษเด็ดขาดกับผู้จัดหา โสเภณีเด็ก	-รัฐบาล -เด็กค้าประเวณี	-นายเยี่ยมยอด ศรี- มันตระ วิชาการเลขา ธิการสมาพันธ์สมาคม ครูประถมศึกษาแห่ง ประเทศไทย -นายวันชัย วงศ์ไทย สมาชิกสภาผู้แทน ราษฎรเชียงใหม่ พรรค พลังธรรม
21 พ.ย. 35	ดร.ปราจีนฯเร่งจับ โสเภณีเด็ก ยืนยันไม่ทำ แบบ"ไฟไหม้ฟาง"	-ได้มีการสั่งการให้ทุกท้องที่เข้าไปตรวจสอบ สถานบริการทุกแห่งที่มีหญิงขายบริการ และ ให้ทำประวัติแต่ละคนว่ามาจากไหน และถ้า พบว่ามีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะส่งกลับภูมิลำเนา และถ้าสถานบริการได้มีการบังคับให้เด็กอายุ ต่ำกว่า 18 ปี ขายบริการ จะลงโทษเจ้าของ บริการหรือผู้นำพาเด็กมาอย่างรุนแรง		-ตำรวจ -เด็กค้าประเวณี -ผู้ประกอบการ -เอเยนต์	-พ.ต.อ.พัลลภ รุ่ง- สัมพันธ์ หัวหน้าตำรวจ ภูธรจังหวัดปราจีนบุรี

วัน/เดือน/ปี	พาคห้ว	สาระที่น่าสนใจ	วิธีแก้ไขปัญหา	ผู้ตกเป็นข่าว	แหล่งข่าว
4 ธ.ค. 35	คำสั่งมท. รุกมหาชัย สั่งฟ้องเมืองคึมเข้มค้าแรง-โสเภณีเด็ก	-ผู้ตรวจ มท. ได้มอบนโยบายหลักไว้ 3 ประเด็น คือ เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต การปฏิบัติราชการที่รวดเร็ว ฉับไว โดยเฉพาะในเรื่องของโสเภณีเด็กและแรงงานเด็ก ทางจังหวัดจะต้องกำกับดูแลไม่ให้ทั้ง 2 สิ่งนี้มีในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นจังหวัดเป้าหมายที่จะต้องถูกตรวจสอบจากส่วนกลางเป็นพิเศษ	-เน้นนโยบายที่เสริมการปฏิบัติงานอย่างได้ผลของจังหวัดที่มีปัญหา	-ผู้ว่าราชการจังหวัด -เด็กค้าประเวณี	-นายเอนก ไรจน-ไพบุลย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
18 ธ.ค.35	ค.ญ.พิการรอมเตตดา ถูกทารุณบังคับขายตัว	-เจ้าหน้าที่โครงการสร้างสรรค์เด็กเร่ร่อน อ.เมือง อุดรธานี กล่าวว่า มีเด็กหญิงอายุ 14 ปี ซึ่งชนพิการ เขียนจดหมายถึงเพื่อนว่า ถูกปัญหากรรมขายให้กับช่องแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้กำลังทุกข์ทรมานอย่างมาก กำลังติดโรคเรื้อรังโดยไม่ได้รักษา และถูกบังคับให้ขายตัวทุกวัน ขอให้เพื่อนช่วยติดต่อหาเงินจำนวน 10,000 บาทไปช่วยไถ่ตัวให้ด้วย		-เด็กค้าประเวณี -ผู้ปกครอง	-เจ้าหน้าที่โครงการสร้างสรรค์เด็กเร่ร่อน
6 ม.ค. 36	กองปราบฯสั่งลุยล้างโสเภณีเด็ก	ทางกองปราบฯสั่งปราบปรามโสเภณีเด็กและแก๊งล่อลวงหญิงส่งออกนอกประเทศ เพื่อไปบังคับค้าประเวณี รวมทั้งแก๊งคนไทยที่ล่อลวงชาวต่างประเทศมาบังคับค้าประเวณีในประเทศไทย ซึ่งมีอายุต่ำกว่า 15 ปี		-ตำรวจ -เอเยนต์	-พล.ต.ต.ล้วน ปานรศทิพ ผู้บังคับการกองปราบปราม

วัน/เดือน/ปี	พาดหัว	สาระที่น่าสนใจ	วิธีแก้ไขปัญหา	ผู้ตกเป็นข่าว	แหล่งข่าว
16 ม.ค. 36	เด็กไทยคิดอาชีพโสเภณีไม่ผิด	-จากการสำรวจโสเภณีเด็กของสำนักงานประสานงานนโยบายและแผนงานโรคเอดส์พบว่า จำนวนโสเภณีเด็ก 200 คนในกรุงเทพฯ เข้าใจว่าอาชีพนี้ไม่ผิด ผู้ใหญ่ในสังคมก็ยอมรับ	-ปรับบทบาททางสังคมให้ชัดเจนว่า จะเลือกป้องกันหรือเลือกรักษากายหลัง -การศึกษานอกระบบต้องไม่มีรูปแบบจึงจะแก้ได้ -สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นกับประชาชน ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายทำให้เข้าใจถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นคน -แก้ไขระเบียบที่ขัดกับการแก้ปัญหาโสเภณีเด็กและโรคเอดส์	เด็กค้าประเวณี	-นายวิวิธสิทธิ์ ลิทธิ-ไตรย์ สำนักงานประสานงานนโยบายและแผนงานโรคเอดส์ -นายไสว พรหมมณี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ -นายวัลลภ คังคณานุรักษ์ มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
2 เม.ย. 36	ตร.นำเส้นเองค้าของผิดกฎหมายท้องที่ผ้อโสเภณีเด็กเคลื่อนขนอม	-จากการสำรวจพื้นที่ในเขตตัวเมืองขนอมพบว่าห่างจากสภ.อ. ขนอม ประมาณ 500 เมตร เป็นแหล่งค้าประเวณีแห่งใหญ่มีช่องโสเภณีไม่ต่ำกว่า 10 แห่ง มีหญิงบริการอายุระหว่าง 14-25 ปี และแขกที่มาเที่ยวส่วนใหญ่เป็นลูกเรือประมง ช่องโสเภณีย่านนี้มีตำรวจนำยศ.ส.ต.นายหนึ่งคอยคุ้มครองและเก็บเงินผลประโยชน์		-ตำรวจ -ผู้เที่ยว -เด็กค้าประเวณี	-ตำรวจ
ข่าว 14 เม.ย. 36	แม่พาลูกชายตัวเป็นบาป	-ศ.นายแพทย์ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ต้องใช้พระเทคนิสั่งสอนกรณีแม่พาลูกสาวชายตัว	-ให้พระสงฆ์แสดงธรรมสั่งสอนชาวบ้านให้รู้ว่าเป็นการกระทำที่เป็นบาป	-พ่อแม่ -เด็กค้าประเวณี	-นายแพทย์ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

วัน/เดือน/ปี	พาดหัว	สาระที่น่าสนใจ	วิธีแก้ไขปัญหา	ผู้ตกเป็นข่าว	แหล่งข่าว
11 มิ.ย. 36	ห่วงเด็กสาวพะเยาเฝ้าเข้ากรุง	- ลดาวัลย์ วงศ์ศรีวงศ์ เผยตัวเลขเด็กพะเยา เฝ้าเรียนต่อ ม.1 กว่า 1,000 คน ห่วงเด็กสาวกว่า 800 คน แห่เข้าทำงานในกรุงเทพฯ วอนประชาชนร่วมสมทบทุนโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์	- จัดหาทุนให้เด็กเรียนต่อในท้องถิ่น	- เด็กในระยะเสี่ยง	- ลดาวัลย์ วงศ์ศรีวงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพะเยา พรรคประชาธิปัตย์
28 มิ.ย. 36	คุมกำเนิดคุณไสยกันเด็กถูกล่อลวง	- อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ วางแผนรณรงค์ไม่เพิ่มไสยภณ คือการป้องกันไม่ให้เด็กสาวได้เข้าสู่วงจรการค้าประเวณีและสกัดไม่ให้เด็กและสตรีที่ถูกส่งกลับภูมิลำเนากลับไปประกอบอาชีพไสยภณอีก	- จัดฝึกอาชีพและให้ความรู้แก่เด็กสาวและครอบครัวเพื่อป้องกันการถูกล่อลวง	- เด็กในระยะเสี่ยง	- นายไสว พรหมณี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
12 ก.ค. 36	มท.ทำบันทึกถึงชวนโยนบาป"วัด-ครู"หนุนไสยภณก็เลื่อน!	- กระทรวงมหาดไทยทำบันทึกถึงนายกรัฐมนตรีว่า มูลเหตุของหญิงที่ต้องไปเป็นไสยภณ เกิดจากความยากจน ไม่ได้รับการศึกษา ค่านิยมพุ่งเพื่อ วัดและครูยังเป็นตัวเร่งให้เด็กสาวในชนบทตัดสินใจยึดอาชีพขายตัวได้ง่ายขึ้น เพราะการยอมรับ เช่น อาศัยเงินบริจาคจากไสยภณมาสร้างโบสถ์วิหาร	- ขยายโอกาสทางการศึกษา - พระอย่าสนับสนุนการเป็นไสยภณ	- ศาสนา - ครู - ผู้ค้าประเวณี	- กระทรวงมหาดไทย
13 ก.ค. 36	เที่ยวไสยภณเด็กโทษหนักจำคุก 10 ปี เอเยนต์แมงดา 2 เท่า	- มหาดไทยยกเครื่องไล่ทั้งกฎหมายปรามการค้าประเวณีฉบับเก่า ร่างใหม่ทั้งฉบับ เพิ่มโทษหนักลดมันที่เยาว์ไสยภณ แบ่งระดับตามชั้นอายุ จำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี ส่วนพ่อเล้า แม่เล้าและแมงดาที่ไม่เคยมีโทษเลยก็จะโดน	- แก้ไขกฎหมายค้าประเวณี	- ผู้เที่ยว - พ่อเล้าแม่เล้า - แมงดา - เอเยนต์	- พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

วัน/เดือน/ปี	พาดหัว	สาระที่น่าสนใจ	วิธีแก้ไขปัญหา	ผู้ตกเป็นข่าว	แหล่งข่าว
		หนัก จำคุกตั้งแต่ 1-15 ปี เอเชียต์ค้าหญิง และล่อลวงโทษ 4-20 ปี		-ผู้เที่ยว	
20 ก.ค. 36	ไสว คุยฟุ้งแก้ปัญหาชายตัวได้แน่	-โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีชนบท จะประสบความสำเร็จแน่นอนในการลดปัญหาการค้าประเวณี เพราะมีผู้เข้าอบรมจำนวนมากขึ้น แม้แต่ภาคเอกชนก็ให้ความสนใจและให้ความร่วมมือในการรณรงค์	-โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีชนบท	-สตรีในชนบท	-นายไสว พราหมณ์ อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์
22 ก.ค. 36	กองปราบฯบุกพัฒนาพงศ์ช่วยเด็กหญิงถูกบังคับขายตัว	-ศูนย์ป้องกันและปราบปรามโสเภณีเด็ก เข้าตรวจสอบสถานบริการย่านพัฒนาพงศ์ พบมีเด็กหญิงอายุต่ำกว่า 18 ปี ให้บริการกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เด็กหญิงส่วนใหญ่จะเป็นคนต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพฯ เพื่อหางานทำ แต่ถูกบังคับให้รับแขกชาวต่างชาติ บางรายยังถูกหลอกให้กินยาปลูกเชือกอีกด้วย	-ใช้มาตรการเฝ้าระวังกับสถานประกอบการ	-ตำรวจ -สถานบริการ -เด็กค้าประเวณี -ผู้เที่ยว	-พล.ต.ต.ล้วน ปานรศทิพ ผู้บังคับการกองปราบปราม
4 ส.ค. 36	จึงไฉ่ยันไทยแหล่งค้าเด็ก	-รัฐมนตรียุติธรรมของออสเตรเลีย เรียกร้องให้นานาประเทศเร่งปราบปรามการค้าประเวณีเด็ก และประเทศไทย ศรีลังกา บราซิล อยู่ในกลุ่มประเทศที่เป็นแหล่งค้าโสเภณีเด็กให้กับลูกค้าจากประเทศที่พัฒนาแล้ว	-ออกกฎหมายเข้มงวดต่อผู้กระทำผิดชาวออสเตรเลียที่ก่ออาชญากรรมทางเพศ	-ประเทศไทย -ประเทศศรีลังกา -ประเทศบราซิล	-รัฐมนตรียุติธรรมของออสเตรเลีย

วัน/เดือน/ปี	พาดหัว	สาระที่น่าสนใจ	วิธีแก้ไขปัญหา	ผู้ตกเป็นข่าว	แหล่งข่าว
6 ส.ค. 36	พ.ร.บ. ค่าประเวณีใหม่ เพิ่มโทษนักเที่ยว	-ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสังคม จะมีการพิจารณา พ.ร.บ. ปราบการค้าประเวณีฉบับปรับปรุงแก้ไขใหม่ โดยจะมีการเพิ่มโทษกับชายที่เที่ยวโสเภณี และเพิ่มโทษผู้ประกอบการและเจ้าของสถานที่	-เพิ่มความเข้มงวดของกฎหมาย	-รัฐบาล -ผู้เที่ยว -ผู้ประกอบการ	-นางสายสุรี จุติกุล ที่ปรึกษาประจำสำนัก นายกรัฐมนตรี
7 ส.ค. 36	สกลขปลอดโสเภณีเด็ก ตามร้านอาหารคุดแยก	จากการออกตรวจสอบอย่างใกล้ชิดของ ตำรวจชุดเฉพาะกิจไม่พบว่ามีโสเภณีเด็กในพื้นที่จ.สกลนคร แต่ถ้าพูดถึงโสเภณีที่แอบแฝงในรูปหญิงบริการตามห้องอาหารนั้นคิดว่ามี ซึ่งเป็นเรื่องของคน 2 คน ที่จะพูดจาทกลงกันเอง	-ได้จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจทำหน้าที่ตรวจสอบป้องกันและปราบปราม รวมทั้งรับร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหาโสเภณีเด็กขึ้น	-ตำรวจ	-พ.ต.อ.มนัส สุขเจริญ ผู้กำกับรองหัวหน้า ตำรวจภูธร จังหวัด สกลนคร
12 ส.ค. 36	ดร. ผืนเมืองคอนปลอด โสเภณีป็นหน้า	-มีการขยายตัวของหญิงในชนบทถูกล่อลวงมาขายบริการเพิ่มมากขึ้น และได้ขอร้องให้ตำรวจในพื้นที่รับผิดชอบประสานงานกับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และออกกวาดล้างจับกุมช่องในจังหวัดให้หมด -ทางฝ่ายตำรวจเห็นว่าหากจะให้มีการจับกุมอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องพยายามไม่ให้ข่าวรั่วไหล เพราะอาจมีเจ้าหน้าที่บางคนที่มีผลประโยชน์เดือนเจ้าของกิจการให้หาวิธีหลบเลี่ยง	-ทุกหน่วยงานต้องร่วมกันรับผิดชอบหาแนวทางป้องกันและจัดอบรมในเรื่องของศีลธรรมและกฎหมาย	-ตำรวจ -เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ -สงเคราะห์ -ตำรวจ -ผู้ประกอบการ	-นายวิสูตร สิงหนจร- วรกุล ผู้ว่าราชการ จังหวัดนครศรีธรรม ราช -ร.ต.อ.สุริยะ ธานีรัตน์ ตัวแทนฝ่ายเจ้าหน้าที่ ตำรวจนครศรีธรรมราช

วัน/เดือน/ปี	พาดหัว	สาระที่น่าสนใจ	วิธีแก้ไขปัญหา	ผู้ตกเป็นข่าว	แหล่งข่าว
26 ก.ย. 36	ชวนเตรียมบินมะกัน หอบปัญหาโสเภณี คุย สมัชชายูเอ็นฟัง	- นายกษจะกล่าวปราศรัยในที่ประชุมสมัชชา ใหญ่สหประชาชาติ โดยจะพูดเรื่องปัญหา สังคมไทยรวมทั้งปัญหาโสเภณี ไม่ใช่ไปแก้ตัว แต่เป็นการนำข้อเท็จจริงไปพูด และเห็นว่า การแก้ปัญหาโสเภณีเด็กจะต้องทำอย่างเป็น ระบบไปพร้อมๆกับการแก้ปัญหาด้าน เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา พร้อมกับเรียก ร้องให้สื่อมวลชนชุดคีย์ตีแม่พฤติกรรมเจ้า หน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้	- เน้นความร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชน แก้ไขปัญหาโสเภณีเด็ก - เน้นความเจริญไปสู่ภูมิภาคมากขึ้น - แก้ไขค่านิยมผู้ชายในการเที่ยวบริการ ทางเพศ - ต้องเปลี่ยนค่านิยมพ่อแม่ที่จะต้องให้ลูก เลี้ยงทดแทนบุญคุณ	- นายกรัฐมนตรี - พ่อแม่	- นายรัช วิชัยดิษฐ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ลดาวัลย์ วงศ์ศรีวงศ์ สมาชิกสภาผู้แทน ราษฎรพะเยา พรรค ประชาธิปไตย
13 ต.ค. 36	ตำรวจตั้งทีมใหม่ปราบ โสเภณีเด็ก	- กรมตำรวจมีคำสั่งตั้งหน่วยเฉพาะกิจในการ ปราบปรามโสเภณีเด็กและเห็นว่ายังมีช่องว่าง ระหว่างเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐบางราย ร่วมมือกับเจ้าของกิจการดำเนินการหลบเลี่ยง อายุโดยใช้ใบเหลืองแทน และต้องแก้ไขค่า นิยมพ่อแม่เด็กเรื่องอวดความร่ำรวย		- ตำรวจ - พ่อแม่ - ผู้ประกอบการ	- พล.ต.ต.ธนู ทอมทวล ผู้บัญชาการตำรวจสอบ สวนกลาง
14 ต.ค. 36	ส่งลูบัตริ์เหลืองโสเภณี เด็ก	- ปัญหาที่ผ่านมาในการปราบปรามคือเรื่องใบ เหลืองที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชนที่มี การปลอมแปลงกันมากขึ้น จึงเห็นว่าควรวัด มาตรฐานตรวจสอบ เพราะไม่รู้ว่ามีเจ้าหน้าที่มีส่วน เกี่ยวข้องหรือไม่	- เข้มงวดเจ้าหน้าที่ในการปราบปราม	- ตำรวจ	- พล.ต.อ.สวัสดิ์ อมร- วิวัฒน์ อธิบดีกรม ตำรวจ

วัน/เดือน/ปี	พาดหัว	สาระที่น่าสนใจ	วิธีแก้ไขปัญหา	ผู้ตกเป็นข่าว	แหล่งข่าว
15 พ.ย. 36	ผู้ว่าฯ น่าน เต็มดวง เด็ก ป.6 ชายตัวแสบ กังจน เตรียมสอบครูละเลย	<p>- กำนันเมืองน่าน ได้เข้าร้องเรียนต่อมติชน กรณีนักเรียนหญิง ป.6 ชายตัวแสบ ครอบครัวยจน ตั้งห้อง และหนีความอายเข้าป่า จากการหาข้อมูลจากชาวบ้านพบว่า ครูและภารโรงมีส่วนรู้เห็นด้วย โดยไม่ห้ามปราม</p> <p>- ทางคณบดีผู้ว่าฯ น่าน กล่าวว่าไม่น่าเชื่อจะมีสิ่งเลวร้ายเช่นนี้เกิดขึ้น และพบว่าเจ้าหน้าที่ที่นี้บกพร่องในเรื่องการแก้ไขระดับล่าง ทำให้ปัญหาประดังถึงผู้ว่าฯ</p>	<p>- ปรับปรุงโครงสร้างทำงานในทุกหน่วยราชการของจังหวัด</p>	<p>- ครู</p> <p>- เด็กค้าประเวณี</p> <p>- ข้าราชการ</p>	<p>นายทองผล มหาวงศ์-นันท์ กำนัน</p> <p>- นายประวิทย์ สีห์-โสภณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน</p>
16 พ.ย. 36	สปจ. สักพันไม่เลียง จนท. รู้เห็น "ป.6 ชายตัว"	<p>- หากพบว่าเจ้าหน้าที่เข้าไปมีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับการค้าประเวณีของเด็ก จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทันที</p> <p>- สังคมปัจจุบันและทะเลาะ คนไม่ยึดมั่นในคุณธรรม เพราะคนที่กล้าไปนอนกับเด็กประถมได้คงเป็นพวกที่มีจิตใจวิปริต</p> <p>- กรณีมีการกล่าวหาว่าครูไม่สนใจในคุณภาพชีวิตเด็กนักเรียน และรู้เห็นในเรื่องค้าประเวณีของเด็กนั้น อาจเป็นเรื่องกล่าวโทษกัน ไม่รู้จะโทษใครก็มาลงที่ครูกลายเป็นกระโถนรองรับ</p>	<p>- ปรับปรุงการจัดการศึกษาในระดับท้องถิ่น</p>	<p>- เด็กค้าประเวณี</p> <p>- ครู</p> <p>- ผู้เที่ยว</p> <p>- เด็กค้าประเวณี</p> <p>- ครู</p> <p>- เด็กค้าประเวณี</p>	<p>- ผู้อำนวยการประถมศึกษาศึกษาจังหวัด</p> <p>- นายสัมพันธ์ ทอง-สมัคร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ</p> <p>- นายโกวิท วรพิพัฒน์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ</p>

วัน/เดือน/ปี	พาดหัว	สาระที่น่าสนใจ	วิธีแก้ไขปัญหา	ผู้ตกเป็นข่าว	แหล่งข่าว
20 พ.ย. 36	ตีแผ่ขบวนการค้าเซ็กหญิงไทยในรูปแบบใหม่	<p>-มูลนิธิผู้หญิง โครงการ Sex Sector ศูนย์สตรีศึกษา Vena มหาวิทยาลัยโลเดน ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้ทำการวิจัยเรื่องการย้ายถิ่นสากลและการค้าหญิง พบว่า มีชาวต่างชาติโดยการแนะนำของเอเยนต์ในหมู่บ้านเดินทางมาคัดเลือกเด็กหญิงสาวในหมู่บ้าน และผูกข้อมือแต่งงานกัน โดยชาวต่างชาติจะส่งเสียเลี้ยงดูเด็กหญิง บางรายปลูกบ้านให้และเดินทางมาอยู่ด้วยในหมู่บ้านปีละ 2-3 ครั้งๆ ละประมาณ 1-2 เดือน ชาวต่างชาติกลุ่มนี้ทุกคนอายุมากกว่า 50 บางคนมากกว่า 80 ปี และมาจากหลายเชื้อชาติ</p> <p>-ธุรกิจท่องเที่ยวมีส่วนอย่างสำคัญในการช่วยเพิ่มพูนปริมาณสถานบริการและจำนวนโสเภณีของประเทศไทย</p>		<p>-ผู้เที่ยวต่างชาติ</p> <p>-เอเยนต์</p> <p>-เด็กค้าประเวณี</p> <p>-ธุรกิจท่องเที่ยว</p>	<p>-มูลนิธิผู้หญิง โครงการ Sex Sector ศูนย์สตรีศึกษา Vena มหาวิทยาลัยโลเดน ประเทศเนเธอร์แลนด์</p> <p>มูลนิธิผู้หญิง โครงการ Sex Sector</p>
10 ธ.ค. 36	ระบุโสเภณีเด็กไทย 2 แสนคน	<p>-มูลนิธิเพื่อเด็กของต่างประเทศกล่าวว่า ประเทศไทยมีโสเภณีเด็กอายุต่ำกว่า 14 ปี ราว 2 แสนคน ส่วนใหญ่ถูกขายหรือถูกลักพาตัวมาจากหลายประเทศ เช่น พม่า จีน กัมพูชา และกลุ่มผู้ค้าโสเภณียังมีความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นด้วย</p>		<p>-เด็กพม่า</p> <p>-เด็กจีน</p> <p>-เด็กกัมพูชา</p> <p>-ผู้ประกอบการ</p> <p>-ตำรวจ</p>	<p>-มูลนิธิเพื่อเด็กของต่างประเทศ</p>

วัน/เดือน/ปี	พาดหัว	สาระที่น่าสนใจ	วิธีแก้ไขปัญหา	ผู้ตกเป็นข่าว	แหล่งข่าว
13 ธ.ค. 36	ศรจ. พะเยาเร่งขจัดวาก เหงว้าปัญหาโสเภณี	-สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจัตถสัมมนาครู- อาจารย์ เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไข ปัญหาโสเภณีอย่างจริงจัง เพราะถือว่าเรื่อง โสเภณีเป็นสิ่งที่สะท้อนภาพพจน์ของสังคม ไทยในสายตาของคนต่างชาติ และมีจะปรา กฏเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์ของต่างประเทศ	-ลงโทษสถานหนักกับพวกล่อลวงหญิง แม่เล้า แมงคาและเจ้าของสำนัก -ปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพให้ดีขึ้น -พัฒนาจิตใจของประชาชนไม่ให้หลง ความฟุ้งเพื่อจณลิมค่าของความเป็นคน -ลงโทษอย่างหนักกับข้าราชการที่ละเลย ปล่อยให้มีการค้าประเวณี ทั้งทางตรงและ ทางอ้อม -แก้ไขปัญหาในเรื่องความยากจน -รัฐควรขยายการศึกษาภาคบังคับเป็น 9 ปี โดยเร็ว	-ครู -รัฐบาล -ผู้ค้าประเวณี	-สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดพะเยา
15 ธ.ค. 36	รวมร่างพ.ร.บ. สตรี- โสเภณี	-คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ปราม การค้าประเวณี โดยมีมติรับหลักการนำร่าง กฎหมายทั้งสองฉบับรวมเข้าเป็นฉบับเดียว	-แก้ร่าง พ.ร.บ.ปรามการค้าประเวณี	-รัฐบาล	-นายอภิสิทธิ์ เวชชา- ชีวะ โฆษกประจำ สำนักนายกรัฐมนตรี
23 มิ.ย. 37	ชี้ภาวะเศรษฐกิจผันแปร ก่อปัญหาโสเภณีไม่รู้จบ	-การพัฒนาประเทศก่อให้เกิดสภาพสังคมที่ ล้มเหลว พ่อแม่บังคับให้ลูกค้าประเวณี เนื่อง จากโครงสร้างทางสังคมที่บีบคั้น ทำให้ความ เป็นอยู่แตกต่างจากอดีต กลายเป็นสังคม บริโภคนิยมมากขึ้น เป็นสังคมที่เห็นแก่ตัวมี การเอาตัวเอาเปรียบเด็กและสตรีจากครอบ ครัวและชุมชนอย่างไร้ศีลธรรม ส่วนการแก้ไข กฎหมายหรือการบังคับใช้กฎหมายที่มีปัญหา	-ปฏิรูปการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประ สิทธิภาพ -สถาบันทางสังคม การเมือง ศาสนา ควร มีหน้าที่สร้างสติปัญญา ความรู้ความเข้าใจ แก่เด็กเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วม กับสังคมได้ในอนาคตต่อไป	-สื่อมวลชน -ครอบครัว -รัฐบาล -ศาสนา	-นายแพทย์ประเวศ วะสี

วัน/เดือน/ปี	พาดหัว	สาระที่น่าสนใจ	วิธีแก้ไขปัญหา	ผู้ตกเป็นข่าว	แหล่งข่าว
		เพราะเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ปฏิบัติตาม สื่อมวลชนควรมีบทบาทต่อการกำกับดูแลกระตุ้นเตือนให้ประชาชนได้ทราบถึงปัญหาและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม			
2 ก.ค. 37	ศธ. ดกส่งเด็ก"ตกเขียว"เรียนพยาบาล	รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ติดต่อสถานศึกษาต่างๆ ให้รับเด็กในโครงการเข้าเรียนต่อในระดับที่สูงกว่า ม.3 โดยพยายามขอโควต้าให้เข้าเรียนที่วิทยาลัยพยาบาล	-ขยายโอกาสทางการศึกษา	-เด็กในระยะเสี่ยง	-นายอาทกร จันทวิมล รองปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ
19 ก.ค. 37	"จิว"ส่งรายงานด่วน โสภณกีนยาตาย เตรียมรับมือฝ่ายค้านถล่มวันอภิปราย	-จากกรณีที่ ส.ส.ทวิชัย กินยาฆ่าตัวตายบนโรงสถานีตำรวจและหลายฝ่ายกำลังให้ความสนใจ ทางกระทรวงมหาดไทยเกรงว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นเรื่องหนึ่งที่ฝ่ายค้านจะนำไปอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ จึงมีคำสั่งไปยังจังหวัดสงขลาให้ส่งรายละเอียดมาทั้งหมด	-เพิ่มความเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	-ตำรวจ -นักการเมือง	-พล.อ.ชาลิต ยงใจ ยุทธ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย
22 ก.ค. 37	อัครฯ ปลื้มฝึกอาชีพแก้ ปัญหาโสภณฯ ได้ผล	-การส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ราษฎรในชนบททางด้านการศึกษาฝึกอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว เพื่อให้มีงานทำและมีรายได้เพิ่มขึ้น จะเป็นการช่วยป้องกันการอพยพย้ายถิ่นที่อยู่อาศัย เป็นสาเหตุที่สำคัญที่ทำให้ครอบครัวแตกแยกและนำไปสู่ปัญหาการค้าประเวณี โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เด็กหญิงอายุ 13-18 ปี พ่อและแม่เด็กโดยตรง	-ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ราษฎรในชนบท	-ครอบครัว -เด็กในระยะเสี่ยง	-กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม - กรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

วัน/เดือน/ปี	พาดหัว	สาระที่นำเสนอ	วิธีแก้ไขปัญหา	ผู้ตกเป็นข่าว	แหล่งข่าว
24 ก.ค. 37	เผย"น้องหลิว" วอนคร. 2วัน ถูกบีบ-ทนมไม้ไหว่ กินยาตาย	-สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่า น.ส.หลิวเจียวไปขอความช่วยเหลือจากตำรวจตั้งแต่เช้าก่อนวันเกิดเหตุ 1 วัน เพื่อขอให้ส่งกลับบ้าน แต่ตำรวจไม่ให้ความสนใจ จนกระทั่งเย็นไม่มีใครใส่ใจ จนกระทั่งมีเด็กป้อน้ำมันชวนให้ไปนอนที่ป้อม และเช้าวันต่อมาที่โรงพักอีก เพื่อขอให้ตำรวจส่งกลับบ้าน ซึ่งขณะนั้นผู้สื่อข่าวเริ่มให้ความสนใจ ตำรวจจึงนำเข้าห้องเพราะเกรงนักข่าวจะรู้เรื่อง จากนั้นก็มีการบีบบังคับในลักษณะกดดัน กระทั่งเด็กสาววัยไม่ได้ต้องกินยาตาย		-ตำรวจ -สื่อมวลชน -เด็กค้าประเวณี	-นายสุวัฒน์ ธรรมเพชร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์
25 ก.ค. 37	"ประทีป"บุกได้ย่องตรวจช่องผวา "หลิวเจียว"เตียงขกโรงพัก	-พล.ต.อ.ประทีป สันติประภพ อธิบดีกรมตำรวจ ได้เดินทางแบบเงียบๆ เข้ามาพักในเขต สภ.อ.หาดใหญ่ และได้ออกตรวจสถานบริการด้วยตนเองในตอนกลางคืน ประกอบกับนายกรัฐมนตรียกมาตั้งเรื่องโสเภณีเด็ก ต่างก็หวั่นว่าจะมีการโยกย้ายทั้งโรงพักตามมา	-	-ตำรวจ -นายกรัฐมนตรี	
27 ก.ค. 37	3 คร.ปาดังขเจอปิช โสเภณี"ประทีป" ลงคาบย้ายคว้น	-อธิบดีกรมตำรวจ สั่งย้าย 3 นายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่อ.ปาดังเบซาร์ ออกจากพื้นที่ฐานบกพร่องปล่อยให้มิโสเภณีเด็กและช่องในท้องที่ ส่วนตำรวจที่หาดใหญ่จะไม่ย้าย เพราะไม่ได้มี	-เพิ่มความเข้มงวดของเจ้าหน้าที่	-ตำรวจ	-พล.ต.อ.ประทีป สันติประภพ อธิบดีกรมตำรวจ

วัน/เดือน/ปี	พาดหัว	สาระที่น่าสนใจ	วิธีแก้ไขปัญหา	ผู้ตกเป็นข่าว	แหล่งข่าว
		ส่วนร่วมในความผิดที่มีโสเภณีหนีจากช่องปา ดิงเบซารีไปขายบนสถานี แต่กำชับว่ากล่าว คำหนี และเห็นว่าที่ผ่านมามีตำรวจภาคใหญ่ชุด นี้ปฏิบัติหน้าที่ดีที่สุดแล้ว			
29 ก.ค. 37	องค์กรเด็กอีสานระดมคัด หัวกะทิมุ่งแก้ปัญหาแรง งานเด็ก-โสเภณี	-กลุ่มองค์กรด้านเด็กอีสานรวมตัวทำงานหวัง เป็นเวทีร่วมสะท้อนปัญหา พร้อมศึกษาเรื่อง แรงงานเด็กด้วยการประสานกับผู้เชี่ยวชาญ อย่างใกล้ชิด รวมไปถึงการศึกษาเชิงลึกเกี่ยว กับปัญหาแรงงานเด็ก โสเภณีเด็ก เด็กปฐมวัย และเด็กวัยเรียนในภาคอีสาน เพื่อจะได้เรียนรู้ ร่วมกันและเท่าทันสถานการณ์ อันจะเป็น ประโยชน์ในการทำงานเพื่อช่วยเด็กได้ทัน ทั่วทั้งยิ่งขึ้น		-องค์กรพัฒนาเอก ชน	-กลุ่มองค์กรเด็กด้าน อีสาน
6 ส.ค. 37	ซีเด็กน้อยสู่งจรโสเภณี เพิ่ม เผยชีวิตวันทดยิ่ง กว่าในทีวี	-การค้าประเวณีเป็นปัญหาเก่าแก่ที่รัฐบาล พยายามแก้ไขปราบปรามให้ลดลง แต่การ ทำงานเหมือนเป็นการแก้ที่ปลายเหตุ ครอบ โคที่ยังมีกลุ่มคนต้องการแสวงหาผลประโยชน์ จากผู้หญิง แต่ละปีเด็กที่เข้าสู่วงจรการ ค้าประเวณีจะมีอายุน้อยลง นับเป็นปัญหาที่ น่าวิตกสำหรับอนาคตของเยาวชน	-ช่วยเหลือฟื้นฟูฝึกอาชีพและสอนหนังสือ	-รัฐบาล -เด็กค้าประเวณี	-นางรัชณี ไร่บาป ผู้ปกครองบ้านเกร็ด ตระการ
28 ส.ค. 37	ดร.สกลฯเข้มควดโทษ สถานบริการ ตรวจพบ	-หัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร ได้สั่ง การให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีต่างๆ ในพื้นที่	- เพิ่มความเข้มงวดของเจ้าหน้าที่	-ตำรวจ -สถานประกอบการ	-พ.ต.อ.นภา ปาณิก- บุตร หัวหน้าสถานี ตำรวจภูธรสกลนคร

วัน/เดือน/ปี	พาดหัว	สาระที่น่าสนใจ	วิธีแก้ไขปัญหา	ผู้ตกเป็นข่าว	แหล่งข่าว
	โสภณเด็ก จีบเจ้าของ ด้วย	จ. สกลนคร ทำการป้องกันและปราบปราม อย่างเข้มงวด พบว่าที่จ. สกลนคร ไม่มีช่องที่ เปิดอย่างเปิดเผย แต่คาดว่าที่มีอยู่จะเป็น สถานประกอบการแอบแฝงในรูปของอาบอบ นวด บาร์ เรค ซึ่งกรณีนี้เจ้าหน้าที่เอื่อมมือเข้า ไปไม่ถึง			
27 ก.ย. 37	เชียงใหม่จัดประชุมด้าน เด็กหญิงประกอบอาชีพ โสภณ	-ศูนย์ศึกษาและปฏิบัติการอุดมศึกษาเพื่อ พัฒนาท้องถิ่นสถาบันราชภัฏเชียงใหม่และมูล นิธิพัฒนาชีวิตชนบท จัดประชุมเพื่อจัดทำ วิจัยรูปแบบและแนวทางการป้องกันมิให้เด็ก หญิงประกอบอาชีพบริการ		-เด็กในระยาะเสี่ยง	-นางจุไรรัตน์ วรรณศิริ เลขาธิการโครงการ สร้างเสริมคุณภาพชีวิต เด็กหญิงใน จ.เชียงใหม่
1 ต.ค. 37	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พะเยาแจ้งตั้งมหา'ลัยใน จังหวัดห้วยไร่แก้ไข ปัญหาโสภณเด็ก	-จ.พะเยา มีปัญหาโสภณเด็กรุนแรง จำเป็น ต้องเร่งแก้ไข สถาบันอุดมศึกษาจะสามารถนำ วิชาความรู้มาช่วยแก้ไข เพื่อชักจูงให้เยาวชน ที่เป็นสตรี ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น จึง ต้องการให้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแห่งใหม่ ขึ้นใน พื้นที่ จ.พะเยา อยากให้รัฐบาลและ ทบวงฯ กระจายความเจริญและขยายโอกาส ทางการศึกษา	-กระจายโอกาสทางการศึกษา	-เยาวชนสตรี -รัฐบาล	-นางลดาวัลย์ วงศ์ศรี- วงศ์ สมาชิกสภาผู้แทน ราษฎรพะเยา พรรค ประชาธิปไตย
19 ต.ค. 37	ผลสำรวจปัญหาโสภณ เด็ก 3 อำเภอ เชียงราย ยังรุนแรง	-พบว่าเกิดจากความอยากลองของใหม่ๆ ชอบความสนุกสนาน จำเป็นต้องไปเพราะรับ เงินนายหน้าค้าประเวณีมาแล้ว การลักพาตัว การข่มขู่ของกลุ่มอิทธิพล	-เสนอแนะภูมิคุ้มกันการค้าประเวณีเด็กมี 6 ด้านคือ -ด้านการศึกษา -ด้านอาชีพ	-นายหน้า	-น.ส.ศรณี มนัสวานิช นักศึกษามหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

วัน/เดือน/ปี	พาดหัว	สาระที่น่าสนใจ	วิธีแก้ไขปัญหา	ผู้ตกเป็นข่าว	แหล่งข่าว
		-ปัญหาส่วนใหญ่คือ ความยากจน ขาดโอกาสในการศึกษาต่อ การเลียนแบบผู้อื่น เพราะเห็นว่ามียายได้ดี ความลำสมัยของตัว กฎหมายที่มีบทลงโทษไม่รุนแรง	-ด้านค่านิยม -ศีลธรรมและจริยธรรม -ด้านกฎหมาย -ด้านการสังคมสงเคราะห์		
23 ต.ค. 37	ศธ.จัดแผนสกัดเด็กเหนือตกเขียว ดึงพระกล่อมพ่อแม่แก้ค่านิยมผิด	-กระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยรายละเอียดถึงโครงการสังฆราชประสานเครือญาติในพระสังฆราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นโครงการที่สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นที่ปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กผู้หญิงภาคเหนือไปขายบริการ โดยมีคณะสงฆ์ในจังหวัดต่าง ๆ เข้าร่วมช่วยในการแก้ปัญหาสภาพสังคม ทั้งทางด้านการปฏิบัติงานและงบประมาณ	-การจัดหางานให้กับผู้ปกครองหรือครอบครัวเด็กที่ยากจน -จัดอบรมเพื่อสร้างและขัดเกลาจิตใจสำคัญของคนในหมู่บ้าน	-พระสงฆ์ -เด็กในระยะเสี่ยง	-นายทวี วรรณพูน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
23 ต.ค. 37	เชียงใหม่ถูกปัญหาเด็กถูกละเมิด	-ปัญหาเรื่องโสเภณีเด็กที่เกิดขึ้นส่วนมากมีสาเหตุจากปัญหาครอบครัว และปัญหาหนึ่งที่แก้ไขยากคือ เอเยนต์หรือผู้ชักนำที่เป็นญาติพี่น้องเด็กจะถูกปลุกฝังแบบอย่างพี่สาวหรือเพื่อนบ้านไปขายบริการ จึงเกิดความรู้สึกไม่แคร์สังคม	-ให้เด็กได้อยู่ในโรงเรียนนานขึ้น -ส่งเสริมให้พ่อแม่มีงานทำ -ฝึกอาชีพให้บิดามารดาที่มีลูกสาว	-ครอบครัว -เอเยนต์	-นายเวียน นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วัน/เดือน/ปี	พาดหัว	สาระที่น่าสนใจ	วิธีแก้ไขปัญหา	ผู้ตกเป็นข่าว	แหล่งข่าว
24 ต.ค. 37	หวั่นโสภณพะเยายึด อาชีพเก่า เร่งหาออร์ เคอร์เพิ่มสร้างรายได้	-ขณะนี้ได้เร่งหาออร์เคอร์เพิ่มขึ้น เพื่อให้ผู้ฝึก อาชีพได้มีงานทำและมีรายได้ จะได้ไม่กลับไป ประกอบอาชีพค้าบริการอีก และเด็กหญิงรุ่น ใหม่ที่เพิ่งจบป.6 เดียวนี้ไม่มีใครคิดไป ประกอบอาชีพโสภณแล้ว เพราะพ่อแม่เมื่อ เห็นผู้ที่ไปทำงานกลับมาต้องเป็นแอดส์ตาย ต่างพากันกลัว	-ฝึกอาชีพ	-กรมประชา สงเคราะห์ -พ่อแม่	-นายทวีป ทวีพาณิชย์ รองปลัดกระทรวงแรง งานและสวัสดิการ สังคม

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การวิเคราะห์ตามสาระที่นำเสนอเนื้อหาประเภทข่าว หนังสือพิมพ์มติชน

จากข้อมูลของประเภทข่าวจำนวน 44 ข่าว ผู้วิจัยได้วิเคราะห์เนื้อหาสาระที่นำเสนอ โดยแบ่งประเด็นการวิเคราะห์ออกเป็น 4 ประเด็น ดังแสดงในตาราง

ตารางจำแนกสาระประเภทข่าว ของหนังสือพิมพ์มติชน

ประเด็น	ความถี่ (ครั้ง)
1. สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น	34
2. สาเหตุและปัจจัย	22
3. วิธีการป้องกันและแนวทางแก้ไข	32
4. ผลกระทบที่ตามมา	16

เนื้อหาสาระของข่าว หนังสือพิมพ์มติชน เป็นการรายงานถึงสภาพของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นข่าวที่กำลังได้รับความสนใจในขณะนั้น เช่น ข่าวของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบทำการกวาดล้าง สถานบริการที่มีการเอาเปรียบเด็กทางเพศอยู่ หรือแม้แต่ข่าวของตำรวจท้องที่ที่มีการกวาดล้างสถานบริการไม่ให้มีโสเภณีเด็ก ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล หัวข้อข่าว เช่น “ตร.ปราจีนฯเร่งจับโสเภณีเด็ก ยืนยันไม่ทำแบบไฟไหม้ฟาง”, “คำสั่ง มท.รुकุมหาชัย สั่งพ้อเมืองคุมเข้มค้าแรง-โสเภณีเด็ก”, “กองปราบสั่งลุยล้างโสเภณีเด็ก” เป็นต้น รองลงมาคือสาระของข่าวที่เน้นประเด็นไปที่วิธีการป้องกันและแนวทางแก้ไข อาทิ “เสนอทางแก้โสเภณีเด็กแนะออก กม.ให้เด็กต่อ ม.1”, “สคท.ตั้งศูนย์ข้อมูลแก้ปัญหาโสเภณีเด็ก”, “เที่ยวโสเภณีเด็กโทษหนักจำคุก 10 ปี เอเยนต์แมงดา 2 เท่า”, “ไสว คุยฟุ้งแก้ปัญหาขายตัวได้แน่” เป็นต้น

ส่วนเนื้อหาของข่าว ที่ให้ความหมายในเชิงผลกระทบที่ตามมา เช่น “เด็กไทยคิดอาชีพโสเภณีไม่ผิด”, “หวังเด็กสาวพะเยาเฮเข้ากรุง”, “ตร.ผั่นเมืองคอนปลอดโสเภณีปีหน้า” เป็นต้น จะพบว่า ลักษณะของข่าวนอกจากจะเป็นการระดมความคิดจากทั้งภาครัฐบาลและเอกชนในการแก้ไขปัญหาโสเภณีเด็กแล้ว ยังมีการตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ ในเรื่องของการปราบปราม โดยผ่านทางหน่วยงานพัฒนาเอกชน และสื่อมวลชนด้วย

การวิเคราะห์ผู้ที่ตกเป็นข่าวและแหล่งข่าว ประเภทข่าว หนังสือพิมพ์มติชน

จากข้อมูลของประเภทเนื้อหาที่เป็นข่าวจำนวน 44 ข่าว ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ผู้ที่ตกเป็นข่าว และแหล่งข่าว โดยแบ่งกลุ่มวิเคราะห์ออกเป็น 13 กลุ่ม ดังแสดงในตาราง

ตารางจำแนกผู้ที่ตกเป็นข่าวและแหล่งข่าวในข่าว หนังสือพิมพ์มติชน

กลุ่ม	ผู้ที่ตกเป็นข่าว (ครั้ง)	แหล่งข่าว (ครั้ง)
1. กลุ่มรัฐบาล	10	3
2. กลุ่มข้าราชการ	24	34
3. กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน	1	8
4. กลุ่มนักการเมือง	1	5
5. กลุ่มนักวิชาการ	-	2
6. กลุ่มเด็กที่ค้าประเวณี	17	-
7. กลุ่มเด็กที่อยู่ในระยะเสี่ยงที่จะเข้าสู่การค้าประเวณี	9	-
8. กลุ่มพ่อแม่ / ผู้ปกครอง	9	-
9. กลุ่มผู้เที่ยว	7	-
10. กลุ่มเอเยนต์	6	-
11. กลุ่มผู้ประกอบการค้าประเวณี	5	-
12. กลุ่มศาสนา	3	-
13. กลุ่มสื่อมวลชน	2	-
รวม	94	51

ผู้ที่ตกเป็นข่าวในข่าวนั้น ที่มากที่สุดได้แก่ กลุ่มข้าราชการ และน่าจะเป็นเหตุผลที่ไม่แตกต่างกันคือ เป็นเพราะการปฏิบัติงานของข้าราชการเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการป้องกันและปราบปรามปัญหาโสเภณีเด็ก ซึ่งเป็นกระแสความสนใจในขณะนั้น จึงทำให้ตกเป็นข่าว ส่วนปัจจัยอื่นนั้นก็มิสาเหตุมาจากคดีที่เกิดขึ้นทางภาคใต้ ที่มีผู้เกี่ยวข้องเป็นเจ้าของหน้าที่ตำรวจ และได้มีการขุดคุ้ยถึงขบวนการการค้าประเวณีเด็กทางภาคใต้ ผลกระทบของข่าวนี้นี้ ยิ่งทำให้นโยบายของรัฐบาลเป็นที่น่าสนใจของคนในสังคมมากยิ่งขึ้นว่า จะประสบความสำเร็จได้มากน้อยขนาดไหน

สำหรับผู้ที่เป็แหล่งข่าวและให้ข้อมูลของข่าวโสเภณีเด็กมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มข้าราชการ เช่นเดียวกัน ทั้งนี้เป็นเพราะการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหานี้ เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด ครู เป็นต้น ส่วนกลุ่มอื่นๆ ได้แก่ องค์กร

พัฒนาเอกชน, นักการเมือง, นักวิชาการ และกลุ่มรัฐบาล ก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ด้วย

เนื้อหาประเภทบทความข่าว

ผู้วิจัยได้แสดงการจำแนกข้อมูลของเนื้อหาที่เป็นบทความข่าวจำนวน 6 ข่าว ซึ่งได้สรุปและจำแนกสาระที่สำคัญของข่าว ไว้ในตาราง ดังนี้



สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางการจำแนกบทรายงานข่าวโสเภณีเด็กของหนังสือพิมพ์มติชน

วัน/เดือน/ปี	รายงานข่าวเรื่อง	สาระที่นำเสนอ	วิธีแก้ไขปัญหา	ผู้ตกเป็นข่าว	แหล่งข่าว
6 พ.ย. 35	ข้อมูลสด-สด-สด โสเภณีเด็กและเด็กถูกละเมิดสิทธิในรอบครึ่งปี 2535	-ในตลอด 6 เดือนของปี 2535 มีเด็กถูกละเมิดสิทธิเท่าที่ศูนย์พบและช่วยเหลือรวม 334 คน เป็นโสเภณีเด็ก 173 คน อายุไม่เกิน 16 ปี มี 35 คน อายุระหว่าง 17-18 ปี มี 49 คน -ปัญหาการล่อลวงเด็กเพื่อนำมาค้าประเวณี มีแนวโน้มขยายไปยังเด็กหญิงทางภาคอีสาน ชาวเขา และต่างชาตินามากยิ่งขึ้น ทางภาคเหนือก็ไม่มีแนวโน้มว่าลดลง แต่เปลี่ยนรูปแบบไปเป็นการส่งเด็กไปประเทศญี่ปุ่น ได้วัน และบางส่วนยังอยู่ในสถานบริการประเภทอาบอบนวด หรือบาร์ ในที่ลับแทน ซึ่งมีรายได้ดีกว่า นอกจากนั้นเวลานี้มีเด็กหญิงจากภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้ามาช่วยแล้ว		-เด็กค้าประเวณี	-ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
7 พ.ย. 35	คามไปคู โสเภณีเด็ก ศัตรูพิษหลังทำเนียบ	ช่องโสเภณีในประเทศไทยมีอยู่ดาษดื่น แทบทุกหัวเมือง และแหล่งค้าเนื้อสดแหล่งใหญ่ที่สุดอยู่ในเมืองหลวงและจุดใหญ่ที่สุดอยู่ห่างจากทำเนียบรัฐบาลไม่ถึง 4 กิโลเมตร และช่องทุกแห่งในบริเวณนั้นมีโสเภณีเด็ก อายุระหว่าง 14-16 ปี เต็มไปหมด นายกควรปราบศัตรูพิษหน้าบ้านให้หมดก่อน		-รัฐบาล -เด็กค้าประเวณี	

วัน/เดือน/ปี	รายงานข่าวเรื่อง	สาระที่น่าสนใจ	วิธีแก้ไขปัญหา	ผู้ตกเป็นข่าว	แหล่งข่าว
14 ก.พ. 36	เปิดหมู่บ้านโสเภณี"ตกเขี้ยว" เด็กหญิงชาวเหนือคืนสู่ยุค"ทาสในเรือนเบี้ย"	-โสเภณีเด็กที่บ้านดั้นรุ่งริให้เห็นถึงชีวิตที่ต้องต่อสู้กับความยากจนเพื่อความอยู่รอดของครอบครัว พ่อแม่มีส่วนสนับสนุนเพราะต้องการนำเงินมาใช้เพื่อจุนเจือในครอบครัว เด็กหญิงอายุตั้งแต่ 13 ปี ขึ้นไป เกือบจะไม่มีเหลือในหมู่บ้าน ส่วนใหญ่ถูกซื้อตัวไปเป็นโสเภณีตั้งแต่ยัง ตกเขี้ยว จะเหลือเพียงผู้ชายคนแก่สูงอายุเท่านั้น สังคมขณะนี้แย่งลงทุกวัน ระบบทาสในเรือนเบี้ยกลับมาสู่สังคมไทยอีกครั้ง	-ถ้าไม่สามารถสกัดกั้นพ่อเจ้าแมงดา หรือใครก็ตามที่เข้าไปในหมู่บ้าน เพื่อซื้อเด็กหญิงมาค้าประเวณี ไม่สามารถเปลี่ยนค่านิยมของพ่อแม่กับการขายลูกสาวได้แล้ว ก็ยากที่จะให้โสเภณีหมดไป และหากไม่มีวิธีที่จะทำให้ประชาชนมีรายได้ มีอาชีพ มั่นคงอยู่กับท้องถิ่น การขายลูกสาวก็ยังคงอยู่ต่อไป	-ครอบครัว -พ่อแม่ -เด็กค้าประเวณี	-ไม่ระบุ
8 ก.ค. 37	เทศมณฑลไทยภาพโสเภณีในไทยเอา 3 ทหารก็ยังมีมูล	-ในการประชุมสัมมนาในระดับชาติเพื่อแก้ไข ปัญหาโสเภณีที่ทำเนียบรัฐบาล สรุปความเห็นของสื่อมวลชนในต่างประเทศเกี่ยวกับโสเภณีเด็ก ได้ดังนี้ ประเทศไทยมีโสเภณีเด็ก 3 แสนคน ช่องโสเภณี 6 หมื่นแห่ง มีโสเภณีเด็กจำนวนมากถูกบังคับให้ค้าประเวณีทั่วประเทศ โดยได้รับการคุ้มครองจากตำรวจซึ่งรับสินบน มีชนกลุ่มน้อยในพม่า ลาว จีน ถูก ล่อมาค้าประเวณี การลงโทษทางกฎหมายไม่รุนแรงและรัฐบาลไทยมีส่วนรับผิดชอบต่อการที่หญิงสาวเด็กชาวพม่า 20,000 คนถูก ล่อลวงให้เข้ามาเป็นโสเภณีในไทย		-เด็กค้าประเวณี -ตำรวจ -ชนกลุ่มน้อย -รัฐบาล	-สื่อมวลชนต่างประเทศ

วัน/เดือน/ปี	รายงานข่าวเรื่อง	สาระที่น่าสนใจ	วิธีแก้ไขปัญหา	ผู้ตกเป็นข่าว	แหล่งข่าว
25 ก.ค. 37	นโยบาย “ชวน หลีกภัย” ต่อปัญหาสตรีและเด็ก... ถึงโสเภณี	-นโยบายของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ทำให้เกิด เสียงแซ่ซ้องสรรเสริญจากหน่วยงานต่างๆ -ไม่เฉพาะแต่รัฐบาลที่เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหานี้ เท่านั้น แต่ยังมีอีกหลายหน่วยงานทั้งภาค รัฐและเอกชนต่างก็ให้ความสนใจ กระตือรือร้นต่อการแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง -หากนายชวน หลีกภัย ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรี ปัญหาเด็กและผู้หญิงก็คงจะมีสภาพไม่ เปลี่ยนแปลงอะไร เพราะที่ผ่านมายังไม่เห็นมี รัฐบาลใดเห็นถึงความสำคัญของปัญหานี้ -อาจมีผลพวงจากต่างประเทศที่มีการวิพากษ์ วิจารณ์เกี่ยวกับปัญหาโสเภณี คงเป็นส่วน หนึ่งที่ส่งผลให้รัฐบาลต้องกระตือรือร้นดำเนิน การแก้ไข		-รัฐบาล -เอกชน -นายกรัฐมนตรี -เด็กค้าประเวณี -รัฐบาล	-นางรัชนี ไร่บาป ผู้ปก ครองบ้านเกร็ดตระการ -นายวัลลภ ตังคณานุ รักษ์ มูลนิธิสร้างสรรค์ เด็ก น.ส.นัยนา สุภาพิ่ง กลุ่มเพื่อนแรงงานหญิง ไทยในเอเชีย

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วัน/เดือน/ปี	รายงานข่าวเรื่อง	สาระที่น่าสนใจ	วิธีแก้ไขปัญหา	ผู้ตกเป็นข่าว	แหล่งข่าว
15 ต.ค. 37	โครงการ "ผู้หญิงไทยในวันพุ่มนี้" วันสตรีสากล สำหรับเด็กสาวชาวเหนือ	<p>-มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ องค์การยูเนสโกประจำประเทศไทย ประธานสหกรณ์ ผู้แทนจากกรมวิเทศสหการและเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดโครงการตัดเย็บเสื้อผ้าสมัยใหม่ เพื่อช่วยเหลือเด็กผู้หญิงทางภาคเหนือให้พ้นจากอาชีพขายตัว ซึ่งมีเด็กสาวเข้ารับการอบรมประมาณ 70 คน</p> <p>-ตั้งใจที่มีอาชีพทำอย่างจริงจัง เพราะไม่เคยคิดชอบอาชีพที่คนดูถูก ซึ่งพ่อแม่ตนก็ไม่ยอมให้ไปทำ ไม่ว่าจะทางบ้านจะยากจนแค่ไหน</p>	-ส่งเสริมอาชีพ	<p>-เด็กในระยะเสี่ยง</p> <p>-พ่อแม่</p>	<p>-ดร.จักรพันธ์ วงษ์- บูรณาวาทย คณะบดี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</p> <p>-องค์การยูเนสโก -ประธานสหกรณ์ -กรมวิเทศสหการ -สถานเอกอัครราชทูต ญี่ปุ่นประจำประเทศ ไทย</p> <p>-น.ส.วารุณี วงศ์แก้ว- มน</p>

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การวิเคราะห์ตามสาระที่นำเสนอเนื้อหาประเภทบรรยายงานข่าว หนังสือพิมพ์มติชน

จากข้อมูลของประเภทบรรยายงานข่าวจำนวน 6 ข่าว ผู้วิจัยได้วิเคราะห์เนื้อหาสาระที่นำเสนอ โดยแบ่งประเด็นการวิเคราะห์ออกเป็น 4 ประเด็น ดังแสดงในตาราง

ตารางจำแนกสาระประเภทบรรยายงานข่าว หนังสือพิมพ์มติชน

ประเด็น	ความถี่ (ครั้ง)
1. สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น	4
2. สาเหตุและปัจจัย	3
3. วิธีการป้องกันและแนวทางแก้ไข	2
4. ผลกระทบที่ตามมา	2

จากตารางการจำแนกเนื้อหาสาระของบรรยายงานที่นำเสนอในมติชน เป็นการนำเสนอถึงสภาพของปัญหาของโสภณเด็กว่าขณะนี้เลวร้ายขึ้นทุกวัน บางหมู่บ้านในภาคเหนือจะเหลือเพียงแต่ผู้ชายสูงอายุเท่านั้น พร้อมกับมีการลักลอบและล่อลวงเด็กต่างชาติเข้ามาค้าประเวณี จนทำให้สื่อมวลชนต่างประเทศมองว่าประเทศไทยมีโสภณเด็กและช่องเป็นจำนวนมาก และการกระทำดังกล่าวได้รับการคุ้มครองจากตำรวจ ซึ่งเป็นการแสดงความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่องค์การพัฒนาเอกชนที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เนื้อหาสาระส่วนใหญ่ของบรรยายงานข่าวจึงเน้นไปที่สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งสาเหตุและปัจจัยของปัญหา ส่วนวิธีการป้องกันและแนวทางแก้ไข กับผลกระทบที่ตามมานั้น มิได้ถูกกล่าวไว้ในรายละเอียดมากนัก

การวิเคราะห์ผู้ที่ตกเป็นข่าวและแหล่งข่าวประเภทบรรยายงานข่าว หนังสือพิมพ์มติชน

จากข้อมูลของประเภทเนื้อหาที่เป็นบรรยายงานข่าวจำนวน 6 ข่าว ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ ผู้ที่ตกเป็นข่าวและแหล่งข่าว โดยแบ่งกลุ่มวิเคราะห์ออกเป็น 13 กลุ่ม ดังแสดงในตาราง

ตารางจำแนกผู้ที่ตกเป็นข่าวและแหล่งข่าวในบทรายงานข่าว หนังสือพิมพ์มติชน

กลุ่ม	ผู้ที่ตกเป็นข่าว (ครั้ง)	แหล่งข่าว (ครั้ง)
1. กลุ่มรัฐบาล	5	-
2. กลุ่มข้าราชการ	1	1
3. กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน	-	3
4. กลุ่มนักการเมือง	-	-
5. กลุ่มนักวิชาการ	-	-
6. กลุ่มเด็กที่ค้าประเวณี	5	-
7. กลุ่มเด็กที่อยู่ในระยะเสี่ยงที่จะเข้าสู่การค้าประเวณี	1	1
8. กลุ่มพ่อแม่ / ผู้ปกครอง	3	-
9. กลุ่มผู้เที่ยว	-	-
10. กลุ่มเอเยนซ์	-	-
11. กลุ่มผู้ประกอบการค้าประเวณี	-	-
12. กลุ่มศาสนา	-	-
13. กลุ่มสื่อมวลชน	-	1
รวม	15	6

ผู้ที่ตกเป็นข่าวในบทรายงานข่าวนั้น ส่วนมากเป็นกลุ่มรัฐบาลและกลุ่มเด็กค้าประเวณี เนื่องจากในรายงานข่าวจะชูประเด็นไปที่นโยบายของรัฐบาลเป็นหลัก แหล่งข่าวของบทรายงานข่าวคือกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน ซึ่งจะเป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะและวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลเป็นส่วนใหญ่

เนื้อหาประเภททบทวนราชการ

ผู้วิจัยได้แสดงการจำแนกข้อมูลของเนื้อหาที่เป็นบทบรรณาธิการมีอยู่เพียง 1 บท ซึ่งได้สรุปและจำแนกสาระที่สำคัญไว้ในตาราง ดังนี้

ตารางการจำแนกบทบรรณาธิการข่าวโสภณเด็กของหนังสือพิมพ์มติชน

วัน/เดือน/ปี	ชื่อเรื่อง	สาระที่น่าสนใจ	วิธีแก้ไขปัญหา	ผู้ตกเป็นข่าว	แหล่งข่าว
16 ก.พ. 36	ค่านิยมโสภณ	-ความล้มเหลวของการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ รายได้จากการทำไร่ทำนาไม่เพียงพอที่จะไปหาซื้อวัตถุบริโภคมาบำรุงความพอใจ การที่มีนายหน้ามาติดต่อซื้อชายลูกสาว จึงเป็นทางเลือกที่จะนำไปสู่การได้มาซึ่งความสุขทางวัตถุ พร้อมกับการไม่มีนโยบายยกเลิกโสภณและการค้าโสภณอย่างเด็ดขาดจากรัฐบาลที่ผ่านๆ มา	-ขยายโอกาสทางการศึกษา -สร้างค่านิยมที่ถูกต้องในชนบท	-รัฐบาล -เอเยนต์	

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การวิเคราะห์ตามสาระที่นำเสนอเนื้อหาประเภทบทบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์มติชน

เนื้อหาของบทบรรณาธิการนี้เป็นการชี้ให้เห็นถึงความรุนแรงของปัญหาโสเภณีที่เป็นค่านิยมที่เกิดขึ้น อาจมีสาเหตุมาจากระบบการศึกษาที่ล้มเหลวของสังคมไทย ที่ไม่สามารถปลูกฝังทัศนคติที่ดีให้กับสมาชิกในสังคมได้ โดยเฉพาะในเรื่องของการตกเขียว และการขายลูกสาวมาเป็นโสเภณี โดยยังมีการเสนอแนะว่านำปัญหาโสเภณีเด็กนี้มาเป็นปัญหาระดับชาติ ที่รัฐบาลควรดำเนินการแก้ไขปัญหอย่างจริงจัง ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ เนื้อหาของบทบรรณาธิการนี้จึงคลุมทั้ง 4 ประเด็นที่ใช้ในการวิเคราะห์

การวิเคราะห์ผู้ที่ตกเป็นข่าวและแหล่งข่าวประเภทบทบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์มติชน

แหล่งข่าวในที่นี้คือกองบรรณาธิการที่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาโสเภณีเด็ก ส่วนผู้ที่ตกเป็นข่าวได้แก่ รัฐบาล สถาบันทางครอบครัว และผู้ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันทางการศึกษา ที่จะต้องช่วยกันแก้ไขปัญหานี้

เนื้อหาประเภทบทความ

ผู้วิจัยได้แสดงการจำแนกข้อมูลของเนื้อหาที่เป็นบทความจำนวน 10 บทความ ซึ่งได้สรุปและจำแนกสาระที่สำคัญของข่าว ไว้ในตาราง ดังนี้

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางการจำแนกบทความโสภณเด็กของหนังสือพิมพ์มติชน

วัน/เดือน/ปี	ชื่อบทความ	สาระที่น่าสนใจ	วิธีแก้ไขปัญหา	ผู้ตกเป็นข่าว	แหล่งข่าว
30 พ.ย. 35	โสภณเด็ก เหยื่อ "ตัดหา" ไม่มีวันหมดสิ้น	-การสังหารโหดโสภณเด็กอย่างอุกอาจในบริเวณศาลากลางจังหวัดสงขลา ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการข่มขู่หน้าผู้ว่าราชการจังหวัด แต่เหมือนกับเหยื่อคำสั่งของนายกรัฐมนตรีด้วย ซึ่งสะท้อนให้เห็นภาพรวมของการกดขี่อย่างทารุณในขอบเขตทั่วประเทศที่มีมานานในอดีตและจะมีต่อไปในอนาคต ซึ่งจากการประเมินล่าสุดของศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก พบว่าโสภณเด็กอายุไม่เกิน 16 ปี ทั่วประเทศมีประมาณ แปดแสนคน ซึ่งตัวเลขจำนวนนี้ทำให้เห็นว่าคำสั่งของนายกษที่จะไม่ให้มีโสภณเด็กเป็นเรื่องเพ้อฝัน เพราะนอกจากช่องโสภณจะเป็นแหล่งผลประโยชน์ใหญ่ของการสีกาก็แล้ว นายกษ ต้องหานายตำรวจหรือผู้กำกับฯใหม่ทั้งหมดแล้วจะต้องย้ายต่อไปเรื่อยๆ		-เด็กค้าประเวณี -ผู้ว่าราชการจังหวัด -นายกรัฐมนตรี -ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก -ตำรวจ	-องค์กรพัฒนาเอกชน
26 ธ.ค. 35	โสภณเด็ก ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายมีผลในทางปฏิบัติเพียงใด	-คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติสาขาสังคมวิทยา ได้เสนอแนวทางแก้ไขทางกฎหมายไว้กฎหมายเก่ายังใช้ได้ เพียงแต่แก้ไขปรับปรุงตัวบุคคลผู้ใช้กฎหมายและให้มีการปฏิบัติอย่างสุจริต -ปัญหาโสภณนั้นได้มีการค้นหาและวิจัยไว้มากมาย แต่ยังคงขาดการวิจัยเชิงกิจกรรม	-น่านโยบายไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมหรือน่านโยบายไปตราเป็นด้วยบทกฎหมายบังคับใช้		-รศ.รังสรรค์ แสงสุข อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วัน/เดือน/ปี	ชื่อบทความ	สาระที่น่าสนใจ	วิธีแก้ไขปัญหา	ผู้ตกเป็นข่าว	แหล่งข่าว
		ในประเด็นที่เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี การแก้ปัญหาที่เป็นนโยบายสาธารณะที่สำคัญประการหนึ่ง และเมื่อเป็นนโยบายหรือปัญหาสาธารณะแล้ว หากเพียงแต่แก้ปัญหาในโครงสร้างหรือแนวทางที่เป็นนามธรรมอยู่เช่นนี้ น่าจะบรรลุผลได้น้อยมาก			
4 ก.พ. 36	โสเภณีเด็กโตกนาฏกรรมของเด็กในสังคมไทย	-ปัญหาการนำเด็กหญิงมาค้าประเวณีนั้น ไม่ใช่จะรุนแรงแต่ทำให้สถาบันครอบครัวจำนวนมากต้องล่มสลาย แต่กำลังจะทำให้ระบบชุมชนล่มสลายไปด้วย เพราะทัศนคติและค่านิยมอันเลวร้าย คือ ชุมชนเป็นตัวการสำคัญที่ร้องจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง คือ ผลักดันให้เด็กมาค้าประเวณี โดยเฉพาะภาคเหนือเด็กที่ไม่มาค้าประเวณี อาจจะถูกมองว่าเป็นเด็กที่แปลก ถูกประณามว่าเป็นเด็กกอกตัญญู ปัญหาโสเภณีเด็กไม่มาจากความยากจน แต่น่าจะมาจากการพัฒนาประเทศที่ขาดความสมดุล ค่านิยมการบริโภคที่เปลี่ยนไป สื่อต่างๆ ที่เป็นตัวเราให้เกิดความต้องการ รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ผิดมาตลอด	-ให้ความสำคัญกับปัญหาและนำไปสู่นโยบายที่สำคัญทั้งระยะสั้นและระยะยาว มิใช่การปราบปรามซึ่งเป็นแก้ไขเฉพาะหน้า	-ครอบครัว -ชุมชน -พ่อแม่ -เด็กค้าประเวณี -รัฐบาล -สื่อ -การท่องเที่ยว	-นายมนตรี สันทวิชัย มูลนิธิคุ้มครองเด็ก
11 เม.ย. 36	โสเภณีเด็กไร้สังกัดใครเลย	-จากการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่าแม่ นำลูกสาวมาขาย โดยติดต่อผ่านนายหน้า หรือเด็กหญิงหาเงินเลี้ยงน้องด้วยการขอราน	-ออกกฎหมายมาป้องกันเด็กไม่ให้มาค้าประเวณี	-แม่ -นายหน้า -เด็กค้าประเวณี	

วัน/เดือน/ปี	ชื่อบทความ	สาระที่นำเสนอ	วิธีแก้ไขปัญหา	ผู้ตกเป็นข่าว	แหล่งข่าว
		และค่าประเวณี โดยมีนายหน้า จะเห็นได้ว่าเกิดขึ้นเพราะเงิน ใครเป็นผู้ที่ทำให้สังคมเป็นเช่นนี้ ซึ่งไม่อาจมองข้ามไปได้คือ รัฐบาล นับจากอดีตโดยเฉพาะรัฐบาลที่ออกกฎหมายการจัดตั้งสถานบริการ ซึ่งทำให้เกิดสถานบริการประเภทแอบแฝงขึ้นมา โดยอาศัยช่องว่างของกฎหมาย รัฐบาลควรทบทวนกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการแก้ปัญหาโสเภณีเด็ก มิเช่นนั้นแล้วโสเภณีเด็กไว้สังกัคอาจมีเต็มบ้านเมือง		-รัฐบาล	
15 ก.ค. 36	เหตุอันใดโสเภณีไทยต้องเลื่องลือ	-นโยบายการท่องเที่ยวที่เน้นเงินตราเข้าประเทศเพียงอย่างเดียว ตั้งแต่มีการบูรณาการท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในเมืองไทย ธุรกิจสถานเริงรมย์ที่แฝงการบริการทางเพศมีมากขึ้นเท่าใด ก็เป็นตัวเร่งให้เด็กหญิงและผู้หญิงมาสู่ตลาดการค้ากามมากขึ้น เพื่อทดแทนตลาดที่ขาดแคลน และการที่นักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการทางเพศจำนวนมาก ทำให้เมืองไทยเลื่องชื่อด้านโสเภณี	-นโยบายการท่องเที่ยวควรได้รับการทบทวน สถานที่ท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรมจะต้องได้รับการส่งเสริมมากกว่าสถานเริงรมย์	-การท่องเที่ยว -เด็กค้าประเวณี -ผู้เกี่ยวข้อง	-นายมนตรี สันทวิชัย มูลนิธิคุ้มครองเด็ก
28 ก.ย. 36	ปัญหาปรามการค้าประเวณี คำหวาน หรือความฝัน ของรัฐบาล	-การดับไฟโสเภณี ต้องไม่มี”ดับความใคร่” และความต้องการทางเพศที่ไม่มีขีดจำกัดของผู้ชายด้วย เพราะเมื่อไม่มีตลาดไม่มีผู้ซื้อ ก็คงจะไม่มีผู้ชาย เนื่องจากถึงจะเสนอขายก็คงจะขายไม่ได้ และที่สำคัญผู้ใหญ่ในประเทศต้อง	-แก้ไขค่านิยมทางเพศของผู้ชาย	-รัฐบาล -ผู้เกี่ยวข้อง	

วัน/เดือน/ปี	ชื่อบทความ	สาระที่น่าสนใจ	วิธีแก้ไขปัญหา	ผู้ตกเป็นข่าว	แหล่งข่าว
		เลิกแจกใบเขียว มิฉะนั้นนโยบายที่รัฐบาลฝันว่าปัญหาโสเภณีหรือโสเภณีเด็กจะหมดไป อาจกลายเป็นฝันสลายได้			
18 ต.ค. 36	“โสเภณี” มาตรการที่ต้องเล่นชดและจริงจัง	-แม้ว่าเราจะมีนโยบายและนายกขที่เอาจริง จังกับปัญหาการค้าประเวณี แต่มาตรการที่เรานำมาใช้ก็ยังคงเหมือนเดิม หน่วยงานที่รับผิดชอบก็ยังคงมีกรมประชาสงเคราะห์เป็นหลัก ซึ่งถนัดแต่การฝึกอบรมอาชีพ มีการเพิ่มงบประมาณมากขึ้น กรมตำรวจมีการจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจกับเรื่องนี้โดยตรง แต่ภาครัฐก็ยังใช้นโยบายเชิงรับและตามตลอด เข้าใจว่าปัญหานี้เป็นปลายเหตุเฉพาะกิจ ความชัดเจนในแนวคิด วิธีการ และกลุ่มเป้าหมายยังไม่ตรงกับปัญหาและข้อเท็จจริงที่มีอยู่	-มีนโยบายชัดเจนทั้งระดับล่างและระดับบน โดยมีการกระจายอำนาจไปในระดับล่าง เช่น จังหวัด อำเภอ ชุมชน หมู่บ้าน -รื้อฟื้นบทบาทหน้าที่ของสังคม คือ ครอบครัว วัด โรงเรียน ให้ทำหน้าที่สร้างค่านิยมที่ถูกต้อง -ยุติและเลิกค่านิยมการเอาเปรียบทางเพศ	-นายกรัฐมนตรี -กรมประชาสงเคราะห์ -กรมตำรวจ -รัฐบาล	-สมพงษ์ จิตระดับ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4 พ.ย. 36	แนวโน้มเด็กหญิงข้างถนนจะเป็นโสเภณีตั้งแต่อายุน้อยๆ	-เด็กที่พอใจกับการดำรงชีวิตตามท้องถนนมีมากขึ้น จากสภาพแตกสลายของครอบครัวในขณะเดียวกันชุมชนที่รายล้อมก็ได้ละเลยบทบาทการเข้าช่วยเหลือเกื้อกูลต่อกันจากเดิมที่เคยมี เป็นจุดกำเนิดของเด็กหญิงข้างถนน และเด็กหญิงข้างถนน จะไม่เป็นโสเภณีทั้งหมด แต่มีแนวโน้มจะขายตัวตั้งแต่อายุยังน้อย ตามสถานการณ์ที่เอื้ออำนวยให้	-รัฐบาลเร่งรัดในการแก้ไขปัญหาลังคม โดยทบทวนนโยบายการพัฒนาประเทศ	-เด็กค้าประเวณี -ครอบครัว -ชุมชน	-สันทนา ธรรมสโรจน์ โครงการบ้านใกล้เรือนเคียงช่วยเด็กข้างถนน

วัน/เดือน/ปี	ชื่อบทความ	สาระที่น่าสนใจ	วิธีแก้ไขปัญหา	ผู้ตกเป็นข่าว	แหล่งข่าว
28 มิ.ย. 37	การบ้านจาก NGO ถึง ผู้ว่า-ตำรวจ วิธีแก้ ปัญหาโสเภณี ปี'37	<p>-องค์กรเครือข่ายงานด้านสตรีและเด็กได้ ประมวลข้อเสนอนะตอบทบาทของผู้ว่าราชการ จังหวัด ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานระดับสูง จากกรมตำรวจดังนี้</p> <p>-ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เร่งรัดพัฒนาให้คณะ กรรมการสวัสดิการสังคมจังหวัดปฏิบัติการ ตามอำนาจหน้าที่อย่างเข้มแข็ง กำหนดเป็น นโยบายของจังหวัดให้ความสำคัญในลำดับสูง แก่งานด้านเด็กและเยาวชน ระดมการมีส่วน ร่วมในการติดตามสถานการณ์การนำเด็กและ หญิงเข้าสู่บริการทางเพศ เป็นผู้นำ ริเริ่ม กระตุ้นเตือนให้สังคมช่วยสนับสนุนบุคคลหรือ องค์กรเอกชน พัททษสิทธิเด็ก ให้คำปรึกษา ด้านสวัสดิการและครอบครัว รณรงค์ต่อต้าน ค่านิยมและพฤติกรรมมั่วส่อนทางเพศ</p> <p>-ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในระดับสูงจากกรม ตำรวจ มุ่งจับผู้ประกอบการค้า เจ้าของช่อง แมงดา ฯลฯ มากกว่าหญิงและเด็กที่ตกเป็น เหยื่อทางเพศ</p>	-กำหนดเป็นนโยบายของจังหวัด	<p>-ผู้ว่าราชการจังหวัด</p> <p>-กรมตำรวจ</p> <p>-เด็กค้าประเวณี</p> <p>-องค์กรเอกชน</p> <p>-ผู้ประกอบการ</p> <p>-แมงดา</p>	ศรีสว่าง พ่วงศ์แพทย์ องค์กรสิทธิเด็กและ เยาวชน

วัน/เดือน/ปี	ชื่อบทความ	สาระที่นำเสนอ	วิธีแก้ไขปัญหา	ผู้ตกเป็นข่าว	แหล่งข่าว
18 ส.ค. 37	แล้วการจับผู้เที่ยวเด็กก็มาถึง	-คณะรัฐมนตรีมีมติรับหลักการและเห็นชอบกับร่างพ.ร.บ.ปราชญ์การค้าประเวณีฉบับใหม่ มีสาระ คือ 1.เอาผิดกับผู้เที่ยวโสเภณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ลงมา 2.เอาผิดกับนายหน้าผู้จัดหาเด็กมาค้าประเวณี 3.เอาผิดกับพ่อแม่หรือผู้ปกครองส่งเด็กไปค้าประเวณี 4.หญิงผู้ค้าประเวณีจะได้รับการช่วยเหลือฟื้นฟูจิตใจและพัฒนาอาชีพมากกว่าการลงโทษ ประเด็นทั้ง 4 ข้อนี้ ถือเป็นสาระที่ขัดแย้งที่ชัดเจนสอดคล้องเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่มุ่งแก้ไขปัญหโสเภณีเด็ก การจับชายผู้เที่ยวโสเภณีเด็ก จึงเป็นการปราบและแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง ซึ่งหวังว่าผู้แทนราษฎร โดยเฉพาะฝ่ายค้าน จะได้ยกมือสนับสนุนให้ พ.ร.บ. นี้ผ่าน	แก้ไขพ.ร.บ.ปราชญ์การค้าประเวณี	-รัฐบาล -ผู้เที่ยว -นายหน้า -พ่อแม่ -หญิงค้าประเวณี -ผู้แทนราษฎรฝ่ายค้าน	-นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การวิเคราะห์ตามสาระที่นำเสนอเนื้อหาประเภทบทความ หนังสือพิมพ์มติชน

จากข้อมูลของประเภทบทความจำนวน 10 บทความ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์เนื้อหาสาระที่นำเสนอ โดยแบ่งประเด็นการวิเคราะห์ออกเป็น 4 ประเด็น ดังแสดงในตาราง

ตารางจำแนกสาระประเภทบทความ ของหนังสือพิมพ์มติชน

ประเด็น	ความถี่ (ครั้ง)
1. สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น	10
2. สาเหตุและปัจจัย	10
3. วิธีการป้องกันและแนวทางแก้ไข	8
4. ผลกระทบที่ตามมา	7

จากตารางจำแนกเนื้อหาสาระของบทความที่นำเสนอในหนังสือพิมพ์มติชน พบว่าบทความได้เขียนถึงสภาพปัญหา รวมทั้งสาเหตุและปัจจัยที่เกิดขึ้นของปัญหาเป็นหลัก โดยพยายามเชื่อมแนวคิดต่างๆ ที่จะนำมาสู่วิธีการป้องกันและแนวทางแก้ไข อาทิ ได้กล่าวถึงนโยบายการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีเด็กว่า นโยบายของรัฐดังกล่าวเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ยาก ตราบใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐยังไม่นำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง และหามาตรการจัดการขั้นเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีผลประโยชน์ต่อกระบวนการค้าประเวณี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย การขยายโอกาสทางการศึกษา การกระจายรายได้ให้สู่ชนบทมากขึ้น นโยบายการท่องเที่ยว การพัฒนาประเทศที่ไม่ถูกทิศทางมาตลอด ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังแล้ว นโยบายในการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีเด็ก ก็เป็นเพียงเรื่องเพื่อผืนเท่านั้น

การวิเคราะห์ผู้ที่ตกเป็นข่าวและแหล่งข่าวประเภทบทความ หนังสือพิมพ์มติชน

จากข้อมูลของประเภทเนื้อหาที่เป็นบทความจำนวน 10 บทความ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ผู้ที่ตกเป็นข่าวและแหล่งข่าว โดยแบ่งกลุ่มวิเคราะห์ออกเป็น 13 กลุ่ม ดังแสดงในตาราง

ตารางจำแนกผู้ตกเป็นข่าวและแหล่งข่าวในบทความ หนังสือพิมพ์มติชน

กลุ่ม	ผู้ตกเป็นข่าว (ครั้ง)	แหล่งข่าว (ครั้ง)
1. กลุ่มรัฐบาล	7	-
2. กลุ่มข้าราชการ	6	-
3. กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน	-	6
4. กลุ่มนักการเมือง	1	-
5. กลุ่มนักวิชาการ	-	1
6. กลุ่มเด็กที่ค้าประเวณี	5	-
7. กลุ่มเด็กที่อยู่ในระยะเสี่ยงที่จะเข้าสู่การค้าประเวณี	1	-
8. กลุ่มพ่อแม่ / ผู้ปกครอง	5	-
9. กลุ่มผู้เที่ยว	3	-
10. กลุ่มเอเจนต์	2	-
11. กลุ่มผู้ประกอบการค้าประเวณี	1	-
12. กลุ่มศาสนา	-	-
13. กลุ่มสื่อมวลชน	1	-
รวม	32	7

จากตารางข้างบนแสดงให้เห็นว่า ผู้ที่ตกเป็นข่าวมากที่สุดได้แก่ กลุ่มของรัฐบาล รองลงมาคือ กลุ่มของข้าราชการ ส่วนกลุ่มผู้ที่เป็นแหล่งข่าวของบทความ คือกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน และนักวิชาการ สามารถวิเคราะห์ได้ว่า บทความของมติชนจะเน้นหนักไปที่บทบาทและความรับผิดชอบของรัฐบาลชุดที่มี นายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี ที่ให้ความสำคัญต่อปัญหาโสเภณีเด็ก สาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะในอดีตไม่เคยมีรัฐบาลชุดไหนเอาจริงต่อปัญหานี้และกำหนดเป็นนโยบายออกมา ทำให้นักวิชาการรวมทั้งเจ้าหน้าที่ขององค์กรพัฒนาเอกชน ออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านทางบทความของมติชน

เนื้อหาประเภทคอลัมน์ประจำ

ผู้วิจัยได้แสดงการจำแนกข้อมูลของเนื้อหาที่เป็นคอลัมน์ประจำจำนวน 2 คอลัมน์ ซึ่งได้สรุปและจำแนกสาระที่สำคัญไว้ในตาราง ดังนี้

ตารางการจำแนกคอลัมน์ประจำข่าวโศกณิเด็กของหนังสือพิมพ์มติชน

ชื่อคอลัมน์	ชื่อเรื่อง	สาระที่น่าสนใจ	วิธีแก้ไขปัญหา	ผู้ตกเป็นข่าว	แหล่งข่าว
คอลัมน์ประจำ จดป้าย ประชาชน 11 ก.พ. 36	ชื่อน้ำบ้านรัฐมนตรี มหาดไทย สะท้อนให้ เห็นอะไรที่ต้องปลง	-จากการที่ตำรวจกองปราบฯได้เข้าจับกุม ช่องโศกณิเด็กที่ซอยปิ่นประชาคม ซึ่งภายใน ซอยเป็นของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง มหาดไทย เป็นภาพสะท้อนให้เห็นว่าในขณะที่ ที่กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายปราบปราม ช่อง แต่กลับเปิดบริการอย่างเปิดเผยเหมือน ไม่กลัวกฎหมาย และเจ้าของช่องแห่งนี้กล้า พูดว่า ได้ทวงบุญคุณกับพรรคการเมืองด้วย	-เพิ่มความเข้มงวดของเจ้าหน้าที่	-รัฐมนตรีมหาดไทย -ตำรวจ -ผู้ประกอบการ -นักการเมือง	-มนตรี สันทวิชัย มูลนิธิคุ้มครองเด็ก
คอลัมน์ประจำ จดป้ายประชา ชน 21 ธ.ค. 36	อันสืบเนื่องมาจากปัญหา โศกณิเด็ก	-นางมารี-ฟรองซ์ บ็อด สตรีชาวเบลเยียม ซึ่งได้รับรางวัลอาสาสมัครดีเด่นกล่าวว่า เธอ ได้ทำการช่วยเหลือเด็กให้รอดพ้นจากช่อง นรกทั้งหลายในประเทศไทย จนได้รับการ คุกคามจากเจ้าของช่อง ซึ่งเป็นการประจาน ปัญหาสังคมที่คนไทยเองไม่ได้ละเลย เพียง แต่เป็นปัญหาที่แก้ยาก เพราะต้องแก้ที่ค่านิยม และปัญหาความยากจน	-รัฐบาลไทยควรชี้แจงให้ต่างประเทศ ทราบ -เพิ่มความเข้มงวดของเจ้าหน้าที่	-เด็กตาประเวณี -เจ้าของช่อง	-นางมารี-ฟรองซ์ บ็อด สตรีชาวเบลเยียม

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การวิเคราะห์ตามสาระที่นำเสนอเนื้อหาประเภทคอลัมน์ประจำ หนังสือพิมพ์มติชน

จากข้อมูลของประเภทคอลัมน์ประจำจำนวน 2 คอลัมน์ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์เนื้อหาสาระที่นำเสนอ โดยแบ่งประเด็นการวิเคราะห์ออกเป็น 4 ประเด็น ดังแสดงในตาราง

ตารางจำแนกสาระประเภทคอลัมน์ประจำ หนังสือพิมพ์มติชน

ประเด็น	ความถี่ (ครั้ง)
1. สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น	2
2. สาเหตุและปัจจัย	2
3. วิธีการป้องกันและแนวทางแก้ไข	2
4. ผลกระทบที่ตามมา	1

คอลัมน์ประจำของมติชน ที่ได้นำเสนอข่าวโสเภณีเด็กคือ คอลัมน์จอตป้ายประชาชื่น เนื้อหาของคอลัมน์นี้ เน้นถึงสภาพปัญหาและสาเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหา แม้แต่หน้าบ้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเอง ยังมีสถานบริการอยู่ไม่ไกลนัก เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นเด่นชัดว่านโยบายอาจไม่มีผลในทางปฏิบัติเพราะบุคคลากรยังมองไม่เห็นความสำคัญ คอลัมน์ประจำทั้งสองยังได้แสดงความคิดเห็นให้เพิ่มความเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ให้มีมากขึ้น

การวิเคราะห์ผู้ที่ตกเป็นข่าวและแหล่งข่าวประเภทคอลัมน์ประจำ หนังสือพิมพ์มติชน

ผู้ที่ตกเป็นข่าวในคอลัมน์ประจำได้แก่ รัฐบาล นักการเมือง (ผู้ที่มีผลประโยชน์กับธุรกิจสถานบริการ) เจ้าของสถานบริการ และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ส่วนแหล่งข่าวข้อมูลของคอลัมน์ประจำ ได้แก่ ผู้รับผิดชอบคอลัมน์เองที่มีความรู้สึกเป็นพิเศษต่อปัญหาที่เกิดขึ้น ผู้เขียนในแต่ละคอลัมน์จัดอยู่ในกลุ่มสื่อมวลชน ซึ่งมีแนว (Theme) ของแต่ละคอลัมน์อยู่แล้ว คอลัมน์หนึ่งอาจมีผู้เขียนหลายคนที่ผลัดกันแสดงความคิดเห็น หรือบางคอลัมน์มีเพียงผู้เขียนคนเดียว

จากการศึกษาวิเคราะห์ประเภทของเนื้อหาข่าวโสเภณีเด็ก ที่ผู้วิจัยได้เลือกศึกษาโดยแยกประเภทของเนื้อหาที่นำเสนอข่าวโสเภณีเด็ก ได้แก่ ข่าว บทรายงาน สกู๊ป บทบรรณาธิการ บทความ และคอลัมน์ประจำของหนังสือพิมพ์มติชน จำนวน 63 ชิ้น มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้คือ

รูปแบบการนำเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์มติชน

หนังสือพิมพ์มติชนได้ให้น้ำหนักข่าวเน้นไปที่สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นหลักว่า บางหมู่บ้านเหลือแต่เฉพาะผู้สูงอายุ มีการลักลอบนำเด็กสาวจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทำการค้าประเวณี มีโสเภณีเด็กและช่องเป็นจำนวนมาก โดยได้รับการคุ้มครองจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ การให้น้ำหนักข่าวรองลงมาได้แก่ วิธีป้องกันและแนวทางแก้ไข โดยเน้นถึงเรื่องการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติปรามการค้าประเวณี โดยการเพิ่มโทษกับพ่อเล้า แม่เล้า เอเยนต์ แมงดาและผู้เที่ยว ให้โอกาสทางการศึกษา มีโครงการฝึกวิชาชีพ กระจายรายได้สู่ชนบท อันดับรองลงมาได้แก่ สาเหตุและปัจจัย เน้นเสนอในเรื่องการอพยพออกจากท้องถิ่นตั้งแต่เยาว์วัย ขาดโอกาสทางการศึกษา ความยากจน ความฟุ้งเฟ้อของพ่อแม่ และสุดท้ายคือ ผลกระทบที่ตามมา เน้นในเรื่องภาพลักษณ์ของประเทศที่ถูกกล่าวหาว่าประเทศไทยมีโสเภณีเด็กเป็นจำนวนมาก และเด็กสาวที่ค้าประเวณี มองเห็นว่าการค้าประเวณีเป็นสิ่งที่ไม่ผิด

ผู้ตกเป็นข่าวของหนังสือพิมพ์มติชน

จากกลุ่มผู้ตกเป็นข่าวทั้ง 13 กลุ่ม ในการรวบรวมข้อมูลจากการวิจัย ผู้ตกเป็นข่าวมากที่สุดของหนังสือพิมพ์มติชน คือ กลุ่มข้าราชการ ได้แก่ ตำรวจ และเจ้าหน้าที่กรมประมงสงเคราะห์ กลุ่มที่รองลงมาได้แก่ กลุ่มเด็กที่ค้าประเวณี และอันดับที่สามได้แก่ กลุ่มรัฐบาล ส่วนผู้ตกเป็นขำน้อยที่สุดของหนังสือพิมพ์มติชน คือ กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน สำหรับกลุ่มนักวิชาการ ไม่ได้ตกเป็นข่าวเลย

แหล่งข่าวของหนังสือพิมพ์ มติชน

จากแหล่งข่าวทั้งหมด 13 กลุ่ม ในการรวบรวมข้อมูลจากการวิจัย แหล่งข่าวที่เป็นผู้ให้ข่าวมากที่สุดของหนังสือพิมพ์มติชน คือ กลุ่มข้าราชการ ได้แก่ ตำรวจ และเจ้าหน้าที่กรมประมงสงเคราะห์ รองลงมา ได้แก่ กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน ส่วนแหล่งข่าวที่ให้ขำน้อยที่สุด ได้แก่ กลุ่มเด็กในระแยะเสี่ยง สำหรับกลุ่มเด็กที่ค้าประเวณี กลุ่มพ่อแม่/ผู้ปกครอง กลุ่มผู้เที่ยว กลุ่มเอเยนต์ กลุ่มผู้ประกอบการ และกลุ่มศาสนาเป็นกลุ่มที่ไม่ได้เป็นผู้ให้ข่าวเลย

การศึกษาวิเคราะห์ประเภทของเนื้อหาข่าวโสเภณีเด็กของหนังสือพิมพ์ มติชนดังกล่าว จะนำไปสู่บทสรุปและข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไปในบทที่ ๑